



ENTECH'94
NEWS
Letter



แถลงข่าวครั้งที่ 2 ENTECH'94
(TECHNOLOGY FOR BETTER ENVIRONMENT)

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ **บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด** ผู้บริหารงาน **ENTECH'94** ได้จัดแถลงข่าวครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 ที่ผ่านมา



นอกจากงานแถลงข่าวแล้วยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ

"กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม"

- โดย
- คุณพรชัย ธรรมธรรม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 - คุณพิสิทธิ์ บัณฑิตชูโต หัวหน้าฝ่ายควบคุมการค้าที่ดิน กรมที่ดิน
 - ตัวแทนสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์
 - คุณวิระ มาวิจักขณ์

ผู้อำนวยการควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เป็นสมาคมส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพที่สนับสนุนการประกอบวิชาชีพรวมถึงความปลอดภัยของประชาชน และในฐานะเป็นสมาคมวิชาชีพ จึงได้จัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการ และนิทรรศการทางวิศวกรรม ประจำปี 2537 ภายใต้หัวข้อ (THEME) "เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า" **"TECHNOLOGY FOR BETTER ENVIRONMENT"** ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-8 ตุลาคม 2537 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานดังกล่าวได้เชิญชวน นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรทุกสาขาอาชีพ รวมถึงนักอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมประชุมสัมมนา

นอกจากงานประชุมสัมมนาเรายังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการสินค้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ENTECH'94 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการรักษาคุณลักษณะชาติให้ปราศจากมลพิษ และวิทยาการสมัยใหม่ของอุตสาหกรรมว่าไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับขั้นตอนการประชาสัมพันธ์งานเราเน้นการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ลูกค้าไปยังสื่อต่างๆ ประกอบกับการทำติดตั้งป้ายโฆษณา รวมถึงการลงโฆษณาในงาน ENTECH'94 ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์, วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์แทบทุกฉบับ

และหัวข้อ (THEME) ของงานจะเป็นตัวตัดสินมอบรางวัลคูหาดีเด่นด้านนวัตกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับคูหาที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับ THEME ของงานในปีนี้

เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก กองทุนลดและเลิกใช้สารทำลายโอโซน

1. ความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล (The Montreal Protocol) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 1989 ปัจจุบันมีสมาชิก 127 ประเทศ พิธีสารนี้เป็นการตกลงระดับชาติที่จะร่วมกันปกป้องชั้นโอโซนในบรรยากาศ โดยการลดการใช้สารทำลายโอโซนจนกระทั่งเลิกใช้ สำหรับสารควบคุมได้แก่ CFCs (Chlorofluorocarbon) Halon Cabon Tetrachloride และ Methyl Chloroform ซึ่งจะมีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ คือ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ โฟม และผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องสเปรย์ ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องเลิกการใช้สารดังกล่าว ภายในปี 2010 โดยได้จัดทำ Country Program ว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายโอโซน โดยมีมาตรการต่าง ๆ ตารางเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้ ซึ่งในการเลิกใช้สารนี้ประเทศไทยมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พิธีสาร เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่ลดหรือเลิกใช้สารทำลายโอโซน

Ozone Projects Trust Fund (OTF) เป็นเงินกองทุนที่จัดตั้ง เมื่อเดือนมกราคม 1991 เพื่อช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ที่จะเลิกการใช้สารทำลายโอโซน ในส่วนของ incremental cost บริหารงานโดยคณะกรรมการ The Montreal Protocol Executive Committee (MPEC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศสมาชิก 14 ประเทศ และดำเนินการโดย 4 หน่วยงาน คือธนาคารโลก UNEP, UNIDO และ UNDP ประเทศที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้จะต้องเป็นภาคีของพิธีสาร

และการช่วยเหลือจะมีทั้งเงินทุนให้เปล่า และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

สำหรับประเทศไทยนั้น ภายใต้การดำเนินงานของธนาคารโลก ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาจัดทำ Country Program รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน ส่วนในด้านของเงินช่วยเหลือให้เปล่าแก่โครงการต่าง ๆ นั้นทางธนาคารโลกมอบหมายให้บริษัทให้เป็นผู้บริหารเงินสำหรับประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกองทุนได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือสำหรับประเทศไทยทั้งสิ้น 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการของผู้ประกอบการที่ต้องการลดและเลิกใช้สารทำลายโอโซน ในรูปของเงินให้เปล่า ซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการที่อื่น ขอใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ามาแล้ว 25 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.65 ล้านดอลลาร์

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คูหาบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงาน ENTECH '94

